






สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr\_moph  moph channel  clubhealthch  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด(22ส.ค.59)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงานรัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปีว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ คสช. เตรียมแถลงผลงานในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ส่วนรูปแบบการแถลงผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้จะเปิดเผยให้ทราบต่อไป ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ นอกจากนี้ จะจัดทำสรุปสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 2 ปี เพื่อออกในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ด้วย</p> <p>-พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. รับทราบผลสำรวจความพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลครบ 2 ปี ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ ที่ประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาล 6.19 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อครบ 1 ปี 6 เดือน ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 5.92 คะแนน ถือเป็นกำลังใจในการทำงานของรัฐบาล ซึ่งคะแนนการทำงานของรัฐบาลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ และด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>-นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน เรื่อง "2 ปี ของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่าร้อยละ 42.4 ระบุพล.อ.ประยุทธ์ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 45.20</p> <p>-สำหรับรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักกัน อันดับ 1 ร้อยละ 15.44 ระบุว่าไม่รู้จักพล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ อันดับ 2 ร้อยละ 15.36 ระบุว่าพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ อันดับ 3 ร้อยละ 14.96 นายสุวัจน์ ดันยวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ</p>
<p>มติชน ASTVผู้จัดการออนไลน์ (20 ส.ค.59) สยามรัฐ (22 ส.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก มติชน (22ส.ค.59)</p> <p>เว็บไซต์ Hfocus (22 ส.ค.59)</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช.แห่งชาติ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ว่า เป้าหมายของ สธ. และ สปสช. คือ "ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน" และไม่เคยมียกเลิกค่าลัมระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะเป็นระบบของประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในแง่ของระบบสุขภาพ คือ การดำเนินการระบบสุขภาพบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่า ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายสุขภาพประเทศอาจสูงถึง 4 แสนล้านบาท และนับวันยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นทำอย่างไรให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากที่สุด แต่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด</p> <p>-นพ.จรัส ตถณวุฒิมงคล ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 13 เขต มีผู้แสดงความเห็นทั้งสิ้น 8,929 คน ในการประชุมวันนี้จะเป็นการเปิดรับฟังความเห็นในระดับประเทศอีกครั้ง และจะมีการสรุปรวบรวมความเห็นทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อ บอร์ด สปสช. ในการปรับปรุงระบบต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2560 แยก 1,900 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วย-ส่งเสริมป้องกันโรค กัน 7,700 ล้านบาท ให้ รพ.ขาดสภาพคล่อง ตั้งในถิ่นทุรกันดาร 200 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ขณะที่ขจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นอำนาจของรมว.สธ.อนุมัติ ดำเนินการผ่าน อภ. ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาแก้ปวด ยาต้านพิษ ยาบัญชี จ.2 น้ำยาล้างไต ลูกยางอนามัย และข้อเข้าเทียม ฯลฯ ในส่วนการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ ซึ่งกันไว้ 0.10 บาทต่อคน ให้เป็นไปตามที่รมว.สธ.ประกาศโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นราพงศ์ ธีระวรวิภาส ผอ.รพ.ลำลูกกา กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ว่า ห่วงข้อเสนอยกเงินเดือนงบบัตรทอง กระทบ รพช. เหตุบุคลากรถูกดูดเข้า รพ.ใหญ่ หลัง 10 ปี เริ่มเห็นการกระจายบุคลากรสู่ รพ.ทั่วประเทศ ขณะที่ข้อเสนอร่วมจ่าย ย้ำต้องเก็บก่อนป่วย หากเก็บหลังป่วย ญ จูด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บริการ หั่นทำคนไข้ไม่กล้ารักษาเพราะห่วงไม่มีเงินจ่าย ซึ่งเพิ่มภาระหมอต้อดูแลหลังป่วยหนัก</p> <p>ในการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ในประเด็นอื่นยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ก็กังวลคือกลัวว่า การแก้ไขกฎหมายจะฟังแต่เสียงจากภาครัฐเท่านั้น แต่อยากให้ฟังเสียงประชาชนว่า เขาอยากให้ระบบดำเนินไปอย่างไร และต้องไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนที่มีปัญหาขัดแย้งในการบริหาร ที่ผ่านมามีทั้ง สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข มีกลไกคณะกรรมการ 5x5 และ 7x7 ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเริ่มเห็นข้อเสนอเป็นรูปธรรม ดังนั้นการแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงต้องฟังเสียงจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ โดยปรับแก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้น และให้คงส่วนที่ดีไว้ต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์,มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ASTVผู้จัดการออนไลน์ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>แนวคิดผลิตยาบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องเปลี่ยนกลไกตีฆาต/ซัพพลาย โดยหน้าที่ สธ. จะช่วยในแง่การบำบัดรักษาผู้ป่วย และเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าผู้เสพยาไม่ใช่อาชญากร ในเชิงนโยบายต้องดึงผู้ติดยาเสพติดเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ ส่วนตำรวจต้องปราบปราม จับกุม เพื่อลดซัพพลายอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม สธ.จะไม่เป็นผู้ผลิตยาเสพติดราคาถูกแน่นอน โดยกระแสข่าวที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา สั่ง สธ.ไปผลิตนั้น เป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่า</p> <p>ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ หากให้ผลิตยาบ้าในประเทศจริงเพื่อทำลายกลไกตลาด โดยอาจต้องมีกระบวนการจ่ายยาที่รัดกุม กฎหมายต้องชัดเจนว่าจะปรับอย่างไร โดยหากเป็นแอมเฟตามีนจะสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานต่างประเทศได้ แต่หากเป็นเมทแอมเฟตามีนจะเทียบได้ยาก เพราะผิดกฎหมาย ทั้งนี้ อภ.มีความสามารถในการผลิตยาทั้งหมดกว่า 6,000-7,000 ล้านเม็ดต่อปี หากจะผลิตแอมเฟตามีนจริง เพียงสละบางสายการผลิตมาเท่านั้น ไม่ต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไร ยกเว้นค่าวัตถุดิบ</p> <p>นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง ขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักกระยะ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เดอะเนชั่น มติชน (21ส.ค.59)</p>	<p><b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอข่าว พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุม ครม. วันที่ 17 ส.ค.59 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับการทำงานให้สามารถหยุดยั้งปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตกว่า 38,000 รายต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โดย นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ สธ. เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการได้ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยขับเคลื่อนการทำงานทั้งองคาพยพ ทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างระบบควบคุมการใช้ยาอย่างเหมาะสมทั้งสำหรับคนและสัตว์ สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการจัดการเชื้อดื้อยาให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง โดยตั้งเป้าว่าในปี 2564 จะมีการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 และประชาชนจะมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักว่าจะต้องใช้ยาอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20</p>
<p>ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>จีรัฐแก้ปัญหาน้ำเมาให้ถูกจุด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนกร คุปต์จิตต์ ประธานสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ระบุว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตราที่ 32 ที่ระบุว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม" มีปัญหาในการตีความมาโดยตลอด เนื่องจาก กม.ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และการตีความของ เจ้าพนักงานแต่ละบุคคล</p> <p>สมาคมจึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคนกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความมาตราดังกล่าวให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นหลักกำหนดแนวทางบังคับใช้และปฏิบัติตามให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องล่าสุดมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15453/2557 ให้บรรทัดฐานไว้ว่า หากการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอันไม่ได้มีเนื้อหาอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 32 ดังนั้นเมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นแนวทางแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไปในทางที่เป็นธรรมต่อไปด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>ปล่อยผู้ต้องขัง</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.โพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ ยธ. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัด ยธ. นายปฎิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการดำเนินการตามพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษ 2559</p> <p>กรมราชทัณฑ์ได้รายงานว่ามีผู้ต้องขังประมาณ 200,000 คน ที่จะได้รับการลดวันลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวในกรณีพิเศษ ซึ่งการปล่อยตัวกรณีพิเศษในกลุ่มแรก เป็นเยาวชน ผู้พิการ ป่วยเรื้อรัง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และคดีเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสตรี ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วไม่เป็นภัยต่อสังคม มีประมาณ 7,780 คน ที่จะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวไปบ้างแล้วประมาณ 3,000 คน ตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา</p>
<p>มติชน (22ส.ค.59)</p>	<p><b>เลขาฯออย.</b></p> <p>-เสนอประวัติ นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ ซึ่งกรม.เห็นชอบแต่งตั้งตามที่สธ.เสนอ ให้เป็นเลขาธิการออย. แทนนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาฯออย. ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนก.ย.นี้ โดยก่อนหน้านั้นนพ.วันชัย ได้ลงสมัครเลขาฯสปสข. แต่ตกก.กฤษฎีกาตีความว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคู่สัญญากับสปสข.</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา (22ส.ค.59)</p>	<p><b>ข้อเสนอปรับปรุงรพ.สต.</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก “นายหอม” ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง รพ.สต. ด้วยการเพิ่ม 1.บุคลากร 2.วัสดุอุปกรณ์ 3. เงินงบประมาณ และ 4.การบริหารจัดการ</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (22ส.ค.59)</p>	<p><b>เหตุระเบิดและไฟไหม้หลายจว.ภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข (วอร์รูม) กระทรวงสาธารณสุข สรุปลักษณะผู้บาดเจ็บกรณีเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่ภาคใต้ว่า จากยอดผู้บาดเจ็บจำนวน 37 ราย ชาวไทย 26 ราย ชาวต่างชาติ 11 ราย ขณะนี้ยังนอนรักษาตัว 12 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย ผู้บาดเจ็บทุกรายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง กำชับเรื่องการดูแลเยียวยา ด้านจิตใจผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งได้รับรายงานจากทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยที่ลงพื้นที่ ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบว่า ผลการเยียวยาจิตใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ จังหวัดตรัง สุราษฎร์ธานี และ ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บาดเจ็บและญาติมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามลำดับ ไม่มีภาวะวิตกกังวล และหวาดระแวง อย่างไรก็ตามหากผู้สูญเสียหรือผู้ใกล้ชิด รู้สึกมีอาการซึมเศร้ารุนแรง ควรจะรีบปรึกษาสถานบริการสาธารณสุข ที่ใกล้บ้านทันที เพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องต่อไป หรือโทรรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>มติชน คอลัมน์จับกระแส(22ส.ค.59)</p>	<p><b>สื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ในเวทีอภิปราย “ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพถึงประชาชนได้อย่างไรในยุคดิจิทัล” มีบทสรุปที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า สื่อมวลชนต้องปรับกระบวนการทัศน์ด้านการสื่อสารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการสื่อสารสุขภาพ รวมไปถึง องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จะต้องมีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของสังคม</p> <p>ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข ก็ต้องผลักดันให้การสื่อสารเป็นเรื่องหลักในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อในทุกแขนง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน พร้อมกับวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสื่อสารให้เหมาะสมตามอายุและพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการใช้สื่ออย่างบูรณาการเพื่อให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่ทุกกลุ่มวัย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า ASTVผู้จัดการออนไลน์ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>แคลซูลไฟฟ้าหลายใจโร้มาตรฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สำรวจคุณภาพสมุนไพรรักษาไฟฟ้าหลายใจแคลซูลที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ในโครงการประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2558 จำนวน 31 ตัวอย่าง พบข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับคุณภาพของยาฟ้าทะลายโจร ได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาผลิตฟ้าทะลายโจร มีทั้งที่ผลิตจากใบและลำต้นบนดินบดละเอียด บางชนิดมีลักษณะเป็นผงที่ละเอียดมาก ซึ่งคาดว่าผงจากสารสกัดของฟ้าทะลายโจร ซึ่งไม่มีการแจ้งที่ฉลากให้ผู้บริโภคทราบ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักผงยา ฟ้าทะลายโจรในแคลซูล ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในฉลากยา โดยพบ 16 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของตัวอย่างที่ตรวจเสี่ยงก่ออาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นเตรียมปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานตำรายาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพมหานคร ออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>บุกจับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน รอง ผกก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามชื่อ วีวีไอพี คลินิก เลขที่ 34/2 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวง-เขตห้วยขวาง กทม. เนื่องจากประชาชนร้องเรียนว่าใช้บริการฉีดโบทอกซ์ที่คลินิกนี้ ทำให้หน้าบวม จากการตรวจสอบพบหลอดใส่เลือด 23 หลอด เครื่องปั่นเลือด 2 เครื่อง สอบสวน น.ส.พิชญนันท์ มลินวัชรภักดิ์ อายุ 28 ปี รับเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ อ้างว่าเปิดมา 6-7 เดือน วิธีการจะนำเลือดลูกค้าเข้าเครื่องปั่นเลือด ก่อนฉีดกลับเข้าใต้ผิวหนัง เพื่อเสริมความงาม และอ้างอีกว่าจบแพทย์จากเกาหลี ซึ่งตรวจแล้วไม่จริง เบื้องต้นแจ้งขอหาประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียน จำหน่ายยาแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายยาโดยไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยปิดการดำเนินงานของคลินิกดังกล่าว และส่ง บก.ปคบ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการรับรอง ซึ่งขณะนี้ทาง สบส. กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.เซลล์บำบัด เพื่อใช้ในการรักษาโรคให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงอยากฝากถึงผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในการเปิดสถานบริการความงาม และผู้ใช้บริการต้องดูว่า 1.สถานบริการที่เข้าใช้บริการมีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการในที่ที่เห็นได้ง่าย 2.สถานพยาบาลจะต้องติดป้ายชื่อ ประเภทและลักษณะการให้บริการของสถานบริการ รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาต11หลัก 3.พนักงานภายในสถานบริการจะต้องติดป้ายชื่อพร้อมรูปถ่าย และเลขที่ใบอนุญาตของแพทย์ผู้ทำการรักษา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (22ส.ค.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (22ส.ค.59)</p>	<p><b>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้เสนอให้สั่งปิดรายการ เว็บไซต์และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 ราย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะช่วยประสานและบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการอย่างเข้มงวด</p> <p>-เสนอข่าว ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือก นำไปบิดเบือนหาประโยชน์ หลอกผู้เจ็บป่วยอ้างว่า เป็นยาแผนโบราณ อยากให้ภาครัฐเอาจริงเอาจังเสียที</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ (22ส.ค.59)</p> <p>มติชน (20 ส.ค.59)</p> <p>ไทยโพสต์ (20 ส.ค.59) มติชน โพสต์ทูเดย์ (21ส.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุสถานการณ์ซิกาของไทยไม่ร้ายแรงเทียบเท่าประเทศอื่นในอาเซียน พร้อมชี้ไทยมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้น มีการส่งเจ้าหน้าที่มีคุณภาพลงไปในพื้นที่ที่มีการระบาดทันที ตามกระบวนการระบาดวิทยา ทั้งนี้ยังไม่พบเด็กหัวโตที่ระบุชี้ชัดว่าเกิดจากแม่ที่ป่วยโรคไวรัสซิกา จะมีการศึกษาหาความเกี่ยวเนื่องต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์จากโรงพยาบาลรูดเวลด์ ในกรุงกัวเตมาลาซิตี ประเทศกัวเตมาลา แถลงว่า พบเด็กศีรษะเล็กที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกาแล้ว เป็นรายแรกของประเทศ และยังพบผู้ป่วยเป็นชายวัย 70 ปี และเด็กหญิงวัย 5 ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคกิลแลงบาร์เร โรคทางระบบประสาทที่ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาต ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกาด้วย ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างการวินิจฉัยว่าเด็กอีก 2 คนที่มีอาการศีรษะเล็กเหมือนกันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับแม่ที่อาจติดเชื้อซิกาด้วยหรือไม่ และว่า ล่าสุดในกัวเตมาลา ยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกา แต่ก็มีรายงานชายติดซิกาเสียชีวิตจากอาการปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่จำนวน 5 ราย ซึ่งคาดว่าได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวจากบริเวณชายหาดไมอามีบีช โดยผู้ติดเชื้อ 3 รายเป็นนักท่องเที่ยวจากรัฐนิวยอร์ก รัฐเท็กซัส และไต้หวัน ทำให้ในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อซิกาทั้งหมดในฟลอริดาอยู่ที่ 36 รายแล้ว</p>
<p>บ้านเมือง(21ส.ค.59)</p>	<p><b>เหมืองทองคำจ.พิจิตร</b></p> <p>-เสนอบทความ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค นำโดย นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะลงพื้นที่รพ.สต.เขาเจ็ดยอด อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และตรวจติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองทองคำ</p> <p>นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด โดยมีการจัดตั้งคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพช. และจัดตั้งศูนย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เชี่ยวชาญ อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อเป็นช่องทางพิเศษในการรองรับการส่งต่อการรักษาผู้อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งทีมหมอครอบคร้ว เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิง โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>แนวหน้า (22 ส.ค.59)</p>	<p><b>คร.แนะป้องกันโรคอุจจาระร่วงช่วงน้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยได้ประสบกับภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งภาวะเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยขอให้ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"</p>
<p>ไทยรัฐ(22ส.ค.59)</p>	<p><b>ปลัดสธ.ตรวจเยี่ยมรพ.อุบลรัตน์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า รพ.อุบลรัตน์ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างประชาชนกับรพ. โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งสธ.จะนำไปขยายผลสู่รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นรพ.ของชุมชนโดยแท้จริง</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>สธ.เตรียมตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผยโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ทัน ลดอัตราการตายเหลือน้อยกว่า 10%</p> <p>ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค. 2558 - ส.ค. 2559 จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 359 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวน 16,782 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน 6,553 ราย สามารถเข้าถึงบริการโดยการได้ยาละลายลิ่มเลือด หรือการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 ในปี 2556 เป็น 75 ในปี 2559 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะการให้ยาละลายลิ่มเลือดโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางขึ้นไป ทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์</p> <p>นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคทรวงอก ได้ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับการพัฒนาต่อไป มีเป้าหมายเพิ่มการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว, คลินิกให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการป้องกันและควบคุม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคเบาหวาน, ไขมันในเลือด, ความดันโลหิตสูง ,การบุรี่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>
<p>แนวหน้า (22 ส.ค.59)</p>	<p><b>หมอเตือนมะเร็งช่องปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนว่า ผู้ที่สูบบุหรี่และ ดื่มสุรา มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุราถึง 15 เท่า จากสถิติพบผู้ป่วยโรคมะเร็ง ช่องปากร้อยละ 90 เป็นผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา เพราะควินบุรี่และแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดการ ระคายเคืองโดยเนื้อเยื่อที่มักมีผลกระทบจากความร้อนนั้นการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค คือรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดูแลสุขภาพช่องปาก โดยแปรงฟันให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง งดเหล้า บุหรี่ หมั่นตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 6 เดือน จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปากได้</p>
<p>สยามธุรกิจ (22 ส.ค.59)</p>	<p><b>อย.วางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยสู่4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้มอบนโยบายในการประชุม Retreat ว่า ให้ออย. ทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย มุ่งเน้นภาคบริการให้แก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน Pre-Marketing ด้วยการปรับกฎระเบียบการกำกับดูแลตามความเสี่ยง ให้มีการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็ว พร้อมกับจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่จะทำงานวิจัย พัฒนา และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์</p>
<p>สยามรัฐ(21ส.ค.59)</p>	<p><b>รางวัลปรี๊นซ์เซส เฮลท์ อวอร์ด</b></p> <p>-เสนอบทความ นายแพทย์วิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลปรี๊นซ์เซส เฮลท์ อวอร์ด (Princess Health Awards) จำนวน 3 รางวัล ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 "ชุมชนสุขภาพดี: วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" "Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goals (SDGs)" พร้อมมอบโล่รางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิชาการและการจัดการความรู้ รางวัลบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 178 รางวัล</p>
<p>มติชนออนไลน์ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>กินยาแก้แพ้ผสมแก้ปวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า มีวัยรุ่นป่วยและเข้ารับการรักษาที่ รพ.อัมพวา จำนวน 6 ราย ทราบว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านี้มีอาการผื่นแดงตามคอผสมกับยาแก้หวัดน้ำเชื่อมโปรโคดีลแล้วดื่ม เพื่อทำให้เกิดอาการผื่นแดง โดยซื้อยาดังกล่าวจากร้านขายของชำแห่งหนึ่งใน ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า มีเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มสามารถสั่งซื้อยาเหล่านี้จากต่างจังหวัดได้ทางไปรษณีย์</p> <p>การใช้จ่ายเหล่านี้ยิ่งผิดๆ หรือในขนาดที่สูงจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาท เช่น มึนงง วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว ชักเกร็งและอาจอันตรายถึงชีวิตได้ จึงขอฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด</p> <p>ในทางกฎหมาย ยาพาราเซตามอล ยาโปรโคดีลและยาน้ำเชื่อมแก้ไอหวัดต่างๆ จัดเป็นยาอันตราย ซึ่งมีใช้ในโรงพยาบาลหรือขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาเท่านั้น โดย อย.กำหนดว่าจะต้องไม่จำหน่ายยาเหล่านี้แก่ผู้ซื้อโดยไม่จำเป็น หรือหากจะจ่ายได้ต้องมีอาการที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น และต้องมีการซักประวัติและเก็บข้อมูลของผู้ซื้อทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านค้าของชำตามชุมชนต่างๆ ห้ามขายยาทุกชนิด ส่วนร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าไม่มีการจำหน่ายยาดังกล่าวแต่อย่างใด</p>
<p>มติชน (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>ยาต้านพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการเข้าถึงยากำแพงของผู้ป่วยในกลุ่มยาต้านพิษ ซึ่งเป็นยาที่มีปริมาณการใช้ต่ำ แต่มีความจำเป็นต้องใช้รักษา และไม่มีบริษัทลงทุนผลิตเพื่อสำรองไว้ในประเทศ ยากลุ่มนี้มีประมาณ 17 รายการ อาทิ ยารักษาภาวะพิษจากสารตะกั่ว หรือสารหนู ยารักษาภาวะพิษจากไซยาไนด์ ฯลฯ ขณะนี้ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้บริการรักษา ผู้ได้รับพิษฟรี ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง โดยแต่ละปี อภ. ใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท จัดหาและสำรองยาเหล่านี้ เพื่อส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ</p> <p>นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยาคลินิก รพ.รามธิบดี กล่าวว่า มีแนวคิดจัดตั้งโครงการเครือข่ายยาต้านพิษ โดยให้แต่ละจังหวัดหาแนวทางการประสานงานกันเอง เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ยา ในปี 2558 มี 3 เครือข่าย และในปีนี้เพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สุราษฎร์ธานี และน่าน จากนั้นจะขยาย เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ (20 ส.ค.59)</p>	<p><b>ภารกิจอภ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ มุ่งมั่น เดินหน้า พันธกิจเพื่อสังคมมากกว่าหน้าที่ เพราะวัยยาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าคุณธรรม หวังเป็นกลไกหลักสร้างการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้กับสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า (22 ส.ค.59)</p>	<p><b>คำรักษาพยาบาลข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการคำรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต้องเท่าเทียมไม่มีการลดลงเด็ดขาด และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบันที่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท</p> <p>การให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลของข้าราชการจะทำให้การเบิกจ่ายมีความโปร่งใสมากขึ้น จากปัจจุบันยังพบว่ามีข้าราชการเบิกคำรักษาพยาบาลไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบเอาผิดได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ (20 ส.ค.59)	<b>โรคระบบทางเดินอาหาร</b> -เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวเตือนการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีมที่ไม่สะอาด อาจเป็นโรคระบบทางเดินอาหารได้
กรุงเทพธุรกิจ (21ส.ค.59)	<b>ณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร</b> -เสนอข่าว นาย จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความเข้าใจ โครงการ Phuket say no to foam ร่วมกับ นพ.บัญชา คำของ นพ.สสจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อณรงค์ลด-ละ-เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร พร้อมเปิดอบรม 'โครงการ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร' โดยศูนย์การค้าโลมัลโลมอเนเวิว กิติภูมิ ทองลิ้มชินกฤตผู้จัดการทั่วไป และ 'หลาดปล่อยของ' ณรงค์ พรหมจิตต์ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ณรงค์งดใช้โฟม มากกว่า 2 ปี
คมชัดลึก (22 ส.ค.59)	<b>กระบวนการคัดแยกขยะ</b> -เสนอข่าว ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.มิชิแกน สหรัฐฯ รวมถึงอบต.โคกสะอาด รพ.สต.หนองบัว และ สคร.ที่7 ขอนแก่น จัดทำโครงการวิจัยแนวทางการจัดการกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบรูปแบบการทำงานที่ปลอดภัย
เดลินิวส์(22ส.ค.59)	<b>รพร.ทำบ่อตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี</b> -เสนอข่าว รพร.ทำบ่อ จ.หนองคาย จัดโครงการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องเอนโดสโคปีในวันมหิดล 24 ก.ย. ให้ประชาชนผู้ยากไร้เข้าถึงบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ทุกสิทธิการรักษา มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 50-70 ปี รับสมัครจำนวน 200 ราย ติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-4243-1015 ต่อ 277 ,08-9714-5981
สยามรัฐ (22ส.ค.59)	<b>โคราชสกัดไข้เลือดออกกระบาด</b> -เสนอข่าว นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา และนายสันติ เกิดโมฬี รองปลัดเทศบาลนครราชสีมา ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัดเขตเทศบาลนครราชสีมา ให้แก่พระสงฆ์สามเณร ในเขตเทศบาล 38 แห่ง และผู้นำชุมชน
สยามรัฐ(22ส.ค.59)	<b>กิจกรรมกรมการแพทย์</b> -เสนอข่าว มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จะสถาปนากิจศพผู้ป่วยยากไร้และศพไม่มีญาติในวันที่ 1 ก.ย. เวลา 12.30 น. ที่วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) กทม.ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคเงินได้ที่สำนักงานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา หรือบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชีมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 051-2-48697-0 หรือสอบถามได้ที่โทร.0-2354-8208-15 ต่อ 211
เว็บไซต์แนวหน้า (20 ส.ค.59)	<b>แจ้งตำรวจเอาผิดเก็ชกร</b> -เสนอข่าว นายอาทิตย์ บุญคง อายุ 59 ปี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วงแสน อายุ 26 ปี เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม ประจำสถานีขนส่งจังหวัดน่าน ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อ พงส.สภ.เมืองน่าน เอาผิดนายวัฒนชัย นามตะ เจ้าพนักงานเก็ชกรกรมชำนายการ รพ.น่าน และเป็นประธานชมรมสหวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข ใช้อาวุธไม่สุภาพ ชับไล่ และตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนได้รับความอับอายในที่สาธารณะ จึงได้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (20 ส.ค.59)	<b>ภาชนะน้ำหวาน</b> -เสนอข่าว รัฐบาลอังกฤษเตรียมเก็บภาษีบริษัทขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล แล้วนำเงินไปทำโครงการสุขภาพ หวังคุมโรคอ้วนในเด็ก ทำให้บรรดาบริษัทเครื่องดื่มต่างไม่พอใจแผนการของรัฐบาล ที่เร่งรื้อให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดปริมาณน้ำตาลในสินค้าสำหรับเด็ก บริษัทเหล่านี้ให้เหตุผลว่า เด็กอายุ 2-15 ปี ล้วนมีน้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักณรงค์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมองว่า แผนการนี้ยังน้อยเกินไป นางซารา ปีเตอร์สัน นักวิเคราะห์โภชนาการจากยูโรมอนิเตอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กล่าวว่า การพุ่งเป้าไปที่น้ำตาลอาจทำให้มองข้ามปัจจัย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคอ้วน นอกจากอังกฤษแล้ว ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส ฮังการี และเม็กซิโก ต่างเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียก็มีกฎหมายทำนองนี้มาหลายปีแล้ว
เดลินิวส์ (20 ส.ค.59)	<b>อหิวาตกโรคในประเทศเฮติ</b> -เสนอข่าว สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศเฮติ โดยพบความบกพร่องในการทำงานของบริษัทท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลจากฐานทัพของทหารรักษาสันติภาพยูเอ็นในเฮติ มีการตรวจพบตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียในแม่น้ำสายสำคัญของเฮติ ซึ่งมีฐานทัพยูเอ็นตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียง การระบาดดังกล่าวคร่าชีวิตประชาชนไม่ต่ำกว่า 9,000 คน และมีผู้ติดเชื้อมากถึง 770,000 คน
สยามกีฬา (20 ส.ค.59)	<b>มาลาเรียชนิดหายาก</b> -เสนอข่าว ชาร์ลี เว็สเตอร์ พิธีกรทีวี และผู้สื่อข่าวกีฬาชาวอังกฤษ โชคร้ายสุดๆ เมื่อถูกห้ามส่งโรงพยาบาลในบราซิล ระหว่างศึกโอลิมปิกเกมส์ ที่รีโอ เด จาเนโร เนื่องจากเป็นไข้มาลาเรียชนิดหายาก ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจติดมาระหว่างการปั่นจักรยานการกุศลในแดนแซมบ้าโดยตอนนี้อาการโคมา
เดลินิวส์(22ส.ค.59)	<b>ปัญหาสุขภาพ</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ระบบการดูแลสุขภาพของจีน ได้สร้างภาระให้แก่โรงพยาบาลมากเกินไป ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ จะต้องต่อสู้กับโรคที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว -นายเบิร์นฮาร์ด ชวาร์ตแลนเดอร์ ผู้แทนอนามัยโลกประจำประเทศจีน บอกว่า ในขณะนี้ระบบการดูแลสุขภาพของจีนกำลังถูกท้าทาย และจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น แม้ว่าจีนจะพยายามปรับปรุงระบบดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม